
Fundur íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals 16. ágúst 2021: Fyrirspurn fulltrúa íbúasamtaka um 

matvöruverslanir í hverfinu – R21080084 

Hafa borgaryfirvöld átt viðræður við forsvarsmenn matvöruverslana sem hafa sýnt áhuga á að opna 

slíka verslun í Grafarholti og Úlfarsárdals eða nágrenni? Ef svo er, hvernig ganga slíkar viðræður?  


